



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผอ.สทศ.แนะคณะวิทยุรับตรง แทนแยกสอบเอนีต-เหมือนคณะแพทย์

5 สิงหาคม 2550 23:44 น.

จากกรณีที่คณาจารย์ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาห่วงใยการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

โดยใช้แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอนีต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ตามระบบแอดมิชชันส์ พบว่าทำให้คะแนนวิทยาศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ลดต่ำลง และได้เสนอให้มีการแยกสอบสายวิทยาศาสตร์นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้สัมภาษณ์ "คม ชัด ลึก" ว่า ในการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอนีต) ยังเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วน สทศ.ทำหน้าที่จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ทุกช่วงชั้น คือ ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.และอุดมศึกษา เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ซึ่งในปีการศึกษา 2550 นี้ จะจัดสอบโอเน็ต 8 วิชาให้แก่นักเรียนจำนวน 3.6 แสนคน ในจำนวนนี้รวมถึงกลุ่มนักเรียน 1 หมื่นคน ที่ออกมาคัดค้านด้วย

"เอนีตเป็นการจัดสอบวิชาการขั้นสูง วัดศักยภาพของเด็กจริงๆ หากจะมีการแยกสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาตามระบบแอดมิชชันส์นั้น กำหนดเอาไว้ว่าเด็กสอบเอนีตได้ไม่เกิน 3 วิชา หากเด็กต้องแยกสอบเฉพาะวิทยาศาสตร์ก็ 3 วิชาแล้ว แต่เรื่องนี้ผู้ชี้ขาดน่าจะเป็นที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เพราะเป็นเจ้าของเรื่องว่าจะออกเกณฑ์มาอย่างไร และจะมอบหมายให้ใครเป็นฝ่ายจัดสอบ" ศ.ดร.อุทุมพร กล่าว

ศ.ดร.อุทุมพรยังเสนอว่า หากต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องรอมติความเห็นชอบจาก ทปอ. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้ง 22 สถาบัน ควรผนึกกำลังรวมกลุ่มกันจัดสอบแบบรับตรง รับผิดชอบทุกกระบวนการรับเด็กเหมือนกับการรวมกลุ่มของคณะแพทย์ 13 สถาบัน ที่จัดสอบแพทย์แบบรับตรง